

ขงสภาวิชาชีพทางยุติปัญหา "ก้าวก้าว" ธีระเกียรติ แหะถกทุกฝ่ายตีความ

นำเสนอมื่อ : 9 เม.ย. 2561

กอบศ.ชี้สมำพันธ์มีบทบาทสำคัญ

จากกรณีทีสมำพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่ง เสนอข้อห้วงโยต่อร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา โดยให้บททวนนียมคำว่ำ “องคกรวิชาชีพ” ซึ้งไมได้ครอบคลุมาถึงอำนำจหนำที่องคกรวิชาชีพตามทีกฎหมายขององคกรวิชาชีพกำหนด อีกลงทบทวนการให้บริการทางวิชาชีพของสถำบันการศึกษา รวมถึง บทบาทสภาวิชาชีพต่อการจัดการศึกษาในสถำบันอุดมศึกษานั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่ำ ทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว ขณะนี้มีร่างกฎหมายของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษำกับร่างของคณะกรรมการอิสระเพื่อ การปฏิรูปการศึกษา (กอบศ.) ซึ้งตนได้ส่งร่างกฎหมายทั้งหมดให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาารวมร่างแล้ว โดยไม่มีร่างฝ่ายใดเป็นร่างหลัก เพราะถึอว่ามีศักดิ์ศรีเทำกัน อย่ำงไรก็ตาม สมำพันธ์วิชาชีพควรเสนอข้อห้วงโยนี้ต่อนายวิษณุ เครืองำม รองนายกรัฐมนตรี โดยตรง เพราะตนก็ต้องส่งต่อให้รองนายกขอยู่ดี

“ทีผ่านมำเคยหารือร่วมกับสมำพันธ์วิชาชีพแล้วครั้งหนึ่ง โดยชี้แจงไปว่ำเป็นข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ ว่ำไม่ให้สภาวิชาชีพเขำมำก่ำก่ำย ผมไม่สมำารถบอกได้ว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้ ต้องขึ้นกับกรณีความค้ำว่ำก่ำก่ำย โดยต้องให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สมำพันธ์สภาวิชาชีพ และกระทรวงอุดมศึกษา ทีจะตั้งขึ้นใหม่ มำรวมตีความว่ำตรงไหนเรียวก่ำก่ำก่ำย ก็ต้องไปแก้ปัญหำกันตรงนั้น” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ดำน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอบศ. ในฐานะคณะอนุกรรมการพิจารณำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... กล่าวว่ำ บทบาทของสภาวิชาชีพ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อย่ำงชัดเจน เรำจะขัดกับรัฐธรรมนูญหลักไม่ได้ แต่คณะอนุชโดยกรำง พ.ร.บ.โดยระบบบททวนของสภาวิชาชีพใหม่มากขึ้น หำกสมำพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่ง ยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็สมำารถมำหารือกับตนได้ เพราะเรื่องคุณภาพของบัณฑิตถึอว่ำมีความสำคัญ ดังนั้น สภาวิชาชีพจะต้องมีบทบาทดูแล แต่ไม่ใช่ก่ำก่ำบอย่ำงรุนแรง ซึ้งในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการดำเนินกรำ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายก่ำก่ำกับคุณภาพ และฝ่ายมหาวิทยาลัย จากนวิวิชาชีพต่งต่งเขำมำรวมกับฝ่ายก่ำก่ำกับคุณภาพในการกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพต่งต่ง.

ขอบคุณทีมำเนื้อหาข่ำวจาก [ไทยรัฐ วันที่ 9 เมษายน 2561](#)